

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC  
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ RIỀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 122/CV-LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 02 tháng 01 năm 2025

V/v bảo đảm trật tự ATGT, ANTT trước, trong và sau  
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; Tuyên truyền nâng cao hiệu quả  
của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện công văn số 716/LĐLĐ-TGNC ngày 31/12/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc bảo đảm ATGT, ANTT, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội Xuân 2025; Hướng dẫn số 136HD/BTGTU ngày 24/12/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng đề nghị các Công đoàn triển khai một số nội dung sau:

Chỉ đạo, quán triệt đến đoàn viên, người lao động gương mẫu, đồng thời tuyên truyền cho người thân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện cơ giới, không để vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra. Nhắc nhở đoàn viên, người lao động có ý thức, biện pháp quản lý chặt chẽ con em mình trong thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, tết, tuyệt đối không giao phương tiện hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng trong dịp cuối năm để đoàn viên, người lao động nêu cao cảnh giác, góp phần phòng ngừa tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật nói chung, không mua bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ, bảo đảm trật tự ATGT và phòng, chống cháy, nổ nói riêng; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, tránh để xảy ra các “Điểm nóng”; rà soát, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc, không để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện âm mưu, ý đồ chính trị xấu tác động vào địa bàn.

**Hình thức tuyên truyền:** Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức thiết thực, hiệu quả như: tuyên truyền lồng ghép thông qua các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt... của đơn vị; tăng cường tuyên truyền trên website, Facebook, Zalo; cổ động trực quan: băng rôn, khẩu hiệu.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện các nội dung trên đạt hiệu quả. Trường hợp xảy ra sự cố về giao thông, an ninh trật tự nghiêm trọng liên quan đến đoàn viên, người lao động trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Ất Ty, đề nghị báo cáo ngay về Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng.

**Nơi nhận:**

- Các Công đoàn cơ sở;
- Lưu: VT.



**Ngô Doãn Phúc**